

บริษัท ทาญนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website home.kpmg/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ home.kpmg/th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ


ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การทดสอบการด้อยค่าของคลังแก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 3 (ฐ) และ 12 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีคลังแก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 45.49 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ</p> <p>เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมจำหน่ายแก๊สมีแนวโน้มลดลง จึงมีความเสี่ยงที่มูลค่าตามบัญชีของคลังแก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผู้บริหารได้ประเมินข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์และสอบทานมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของคลังแก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง วิธีดังกล่าวใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลด โดยมีข้อสมมติหลักได้แก่ อัตราการเติบโต อัตรากำไรขั้นต้น และอัตราคิดลดการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวต้องใช้วิจารณญาณและเกี่ยวข้องกับการประมาณการของผู้บริหาร ดังนั้น เรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า</p> 	<p>วิธีการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจกระบวนการประเมินข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า และการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของผู้บริหาร • ทดสอบการคำนวณในแบบจำลองที่ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต • ประเมินข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่ได้จากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยอ้างอิงกับข้อมูลในอดีต แผนการดำเนินงานและข้อมูลของอุตสาหกรรม • พิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 3 (ต), 6, 7 และ 18 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้จากการก่อสร้างตามสัญญาในหลายประเภท เช่น การรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร การรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างและงานระบบ และอื่นๆ ทั้งนี้ เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาแต่ละประเภทมีความหลากหลายและแตกต่างกัน รายได้จากการก่อสร้างดังกล่าวรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (over time) ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา โดยอ้างอิงขึ้นความสำเร็จของงานในแต่ละสัญญา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง • การสำรวจผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วจนถึงปัจจุบัน • ประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นของสัญญาและ • การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามสัญญา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสัญญา และการปรับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นของสัญญา <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเนื่องจากการรับรู้รายได้จากการก่อสร้างในแต่ละสัญญาเกี่ยวข้องกับการใช้วิจารณญาณและการประมาณการที่สำคัญของผู้บริหาร</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • สอบถามผู้บริหาร เพื่อทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นของสัญญา การคำนวณขึ้นความสำเร็จของงาน การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง รวมถึงการประเมินการออกแบบการควบคุมภายใน ทดสอบการนำมาปฏิบัติ และทดสอบประสิทธิผลของการควบคุมที่เกี่ยวข้อง • สุ่มทดสอบประมาณการต้นทุนการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารตลอดจนการเปลี่ยนแปลงประมาณการต้นทุนในระหว่างปี ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง รายได้จากการก่อสร้าง ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ลูกหนี้ที่เกี่ยวข้อง และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา กับสัญญาและเอกสารประกอบรายการที่เกี่ยวข้อง • ประเมินความสมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลงประมาณการต้นทุนในระหว่างปี • สุ่มทดสอบข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณขึ้นความสำเร็จของงานกับเอกสารประกอบรายการ • วิเคราะห์กำไรขั้นต้น ความคืบหน้าของงานตามสัญญา และสอบถามฝ่ายบริหารถึงสาเหตุของผลต่าง • พิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง



- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4795

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ทาฉนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	2563	31 ธันวาคม	2563
		2564	2563	2564	2563
		(บาท)			
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	525,827,411	472,611,336	257,813,034	320,426,587
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	400,285,678	265,180,232	84,432,377	79,040,966
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	7	634,777,109	524,091,002	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	47,320,000	18,320,000	86,750,000	87,330,000
สินค้าคงเหลือ	8	70,171,487	61,079,605	13,654,110	11,135,478
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11,095,704	7,961,308	108,854	114,027
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,689,477,389	1,349,243,483	442,758,375	498,047,058
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค่าประกัน	15	27,287,974	29,819,939	15,600,000	15,800,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	111,458,970	111,458,970
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	9	4,255,385	1,446,592	4,000,000	4,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	13,383,671	-	130,937,600	86,670,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	3,819,899	4,286,852	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12, 15	710,705,795	721,355,574	52,020,321	57,572,203
ค่าความนิยม	13	19,383,641	19,383,641	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		14,441,756	15,950,213	1,225,859	1,632,859
ลูกหนี้ค่าที่ดิน	4, 14	76,240,690	76,240,690	-	-
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	7	97,154,401	54,192,041	-	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน		51,477,556	151,192,729	8,676,652	8,976,900
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	22	5,752,145	7,683,526	631,520	1,988,731
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		8,938,802	7,421,244	3,004,577	2,985,680
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,032,841,715	1,088,973,041	327,555,499	291,085,343
รวมสินทรัพย์		2,722,319,104	2,438,216,524	770,313,874	789,132,401

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2564	2563	2564	2563
			(บาท)		
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชี	5, 15	-	7,793	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	373,502,000	509,103,580	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		400,533,479	277,024,282	25,476,113	24,786,978
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	7	290,141,964	141,438,716	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	15	20,000,000	20,000,000	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	38,640,000	38,640,000	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	36,305,930	24,480,468	1,023,655	976,658
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		1,253,552	4,144,602	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		47,758,461	34,800,928	238,666	5,408,831
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,208,135,386	1,049,640,369	26,738,434	31,172,467
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	15	87,660,000	84,300,000	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	15	40,582,568	36,217,401	3,900,934	4,944,756
รายได้รอการรับรู้	14	14,236,079	14,236,079	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน		11,077,505	14,546,787	733,708	4,776,029
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		12,443,231	9,632,728	486,287	670,188
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		165,999,383	158,932,995	5,120,929	10,390,973
รวมหนี้สิน		1,374,134,769	1,208,573,364	31,859,363	41,563,440

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2564	2563	2564	2563
		(บาท)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	16, 19				
ทุนจดทะเบียน		400,000,118	600,000,000	400,000,118	600,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		400,000,118	400,000,000	400,000,118	400,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	17	305,528,071	305,527,766	305,528,071	305,527,766
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้					
การควบคุมเดียวกัน		20,636,290	20,636,290	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	17	12,597,000	11,552,000	12,597,000	11,552,000
ยังไม่ได้จัดสรร		105,919,314	73,301,010	20,329,322	30,489,195
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		81,852,708	81,852,708	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		926,533,501	892,869,774	738,454,511	747,568,961
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11	421,650,834	336,773,386	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,348,184,335	1,229,643,160	738,454,511	747,568,961
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,722,319,104	2,438,216,524	770,313,874	789,132,401

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
	(บาท)			
รายได้				
รายได้จากการขาย	411,409,902	632,836,672	409,921,597	509,916,823
รายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการ	2,317,795,401	2,445,501,282	-	103,403,762
18	2,729,205,303	3,078,337,954	409,921,597	613,320,585
ต้นทุนขาย	(393,438,904)	(589,241,817)	(394,398,908)	(495,822,922)
ต้นทุนการก่อสร้างและการให้บริการ	(1,980,410,534)	(2,215,201,970)	-	(92,383,128)
กำไรขั้นต้น	355,355,865	273,894,167	15,522,689	25,114,535
รายได้อื่น	30,810,585	10,307,970	50,408,490	55,660,053
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(4,390,617)	(4,111,173)	(1,815,878)	(2,058,556)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(164,928,119)	(159,679,829)	(41,573,535)	(46,201,020)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	216,847,714	120,411,135	22,541,766	32,515,012
ต้นทุนทางการเงิน	(25,077,004)	(22,801,343)	(299,426)	(278,686)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	1,808,794	(2,345,564)	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	193,579,504	95,264,228	22,242,340	32,236,326
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(42,397,517)	(21,597,859)	(1,357,211)	(179,483)
กำไรสำหรับปี	151,181,987	73,666,369	20,885,129	32,056,843

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
	(บาท)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	1,750,408	-	-	-
กำไรเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	22 (350,082)	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สรุปรายการกำไร	1,400,326	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	152,582,313	73,666,369	20,885,129	32,056,843
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	63,150,565	32,255,634	20,885,129	32,056,843
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11 88,031,422	41,410,735	-	-
	151,181,987	73,666,369	20,885,129	32,056,843
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	63,663,751	32,255,634	20,885,129	32,056,843
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11 88,918,562	41,410,735	-	-
	152,582,313	73,666,369	20,885,129	32,056,843
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	23 0.08	0.04	0.03	0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาญนิ กรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม						
	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่น			
	ส่วนเกินทุนจาก การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน (1777)	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรสุทธิ	การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัทย่อย	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น	
หุ้นเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	400,000,000	305,527,766	20,636,290	64,578,296	81,852,708	882,537,060	1,196,899,165
หมายเหตุ							
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563				9,942,000		314,362,105	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563							
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าด้านของผู้ถือหุ้น							
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น							
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-	-	-	(21,922,920)	-	(18,999,454)	(40,922,374)
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(21,922,920)	-	(18,999,454)	(40,922,374)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี							
กำไร	-	-	-	32,255,634	-	41,410,735	73,666,369
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	32,255,634	-	41,410,735	73,666,369
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	1,610,000	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	400,000,000	305,527,766	20,636,290	11,552,000	81,852,708	892,869,774	1,229,643,160

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทศุณี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม									
	กำไรสะสม					องค์ประกอบอื่น				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจาก การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร (1777)	การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัทย่อย	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสะสม	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ	400,000,000	305,527,766	20,636,290	11,552,000	73,301,010	81,852,708	892,869,774	336,773,386	1,229,643,160	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564										
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564										
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงทางด้านของผู้ถือหุ้น										
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	118	305	-	-	-	-	423	-	423	
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ	-	-	-	-	(30,000,447)	-	(30,000,447)	(4,041,114)	(34,041,561)	
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-	-	-	-	(30,000,447)	-	-	(4,041,114)	(34,041,561)	
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	118	305	-	-	(30,000,447)	-	(30,000,024)	(4,041,114)	(34,041,138)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	63,150,565	-	63,150,565	88,031,422	151,181,987	
กำไร	-	-	-	-	513,186	-	513,186	887,140	1,400,326	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	63,663,751	-	63,663,751	88,918,562	152,582,313	
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	1,045,000	-	-	-	-	
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	(1,045,000)	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	400,000,118	305,528,071	20,636,290	12,597,000	105,919,314	81,852,708	926,533,501	421,650,834	1,348,184,335	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาญนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ถ้าไรละสม				
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ (บาท)	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	
ตำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	400,000,000	305,527,766	9,942,000	21,962,289	737,432,055
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563					
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-	-	-	(21,919,937)	(21,919,937)
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(21,919,937)	(21,919,937)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร	-	-	-	32,056,843	32,056,843
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี	-	-	-	32,056,843	32,056,843
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	1,610,000	(1,610,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	400,000,000	305,527,766	11,552,000	30,489,195	747,568,961

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาควิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		กำไรสะสม				
	หน่วยนับ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ (บาท)	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	หมายเหตุ	400,000,000	305,527,766	11,552,000	30,489,195	747,568,961
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564						
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินทุนที่รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
หุ้นถอนออกให้ตามสิทธิ	19	118	305	-	-	423
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	24	-	-	-	(30,000,002)	(30,000,002)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		118	305	-	(30,000,002)	(29,999,579)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไร		-	-	-	20,885,129	20,885,129
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	20,885,129	20,885,129
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	17	-	-	1,045,000	(1,045,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		400,000,118	305,528,071	12,597,000	20,329,322	738,454,511

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	151,181,987	73,666,369	20,885,129	32,056,843
<i>ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)</i>				
ภาษีเงินได้	42,397,517	21,597,859	1,357,211	179,483
ต้นทุนทางการเงิน	25,077,004	22,801,343	299,426	278,686
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	97,099,155	87,472,358	6,146,729	6,876,783
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3,426,142	2,666,777	412,350	126,308
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้และหนี้สูญ	6	596,197	3,468,736	1,191,204
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	8	147,825	395,870	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(5,772,384)	1,046,927	(1,697,122)	(156,297)
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	1,938,465	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	(203,284)	-	-	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(1,808,794)	2,345,564	-	-
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	1,482,432	1,541,244	172,199	-
เงินปันผลรับ	-	-	(29,949,555)	(37,897,018)
ดอกเบี้ยรับ	(4,362,180)	(417,736)	(7,945,995)	(7,475,749)
	309,261,617	218,523,776	(9,128,424)	(5,684,255)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(135,701,643)	36,934,125	(14,954,890)	68,581,758
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	(110,686,107)	183,200,596	-	145,064,727
สินค้าคงเหลือ	(9,239,707)	101,664,983	(2,518,632)	26,578,349
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,134,396)	7,611,915	5,173	1,394,230
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	(42,962,360)	(42,575,343)	-	798,783
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,517,558)	(3,729,723)	(18,897)	(16,465)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	123,998,003	(115,610,992)	684,133	(65,551,964)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	148,703,248	(102,307,986)	-	(24,647,153)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,957,533	7,881,280	(5,170,165)	2,555,238

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
	(บาท)			
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(5,145,016)	(4,530,201)	(4,454,671)	(4,184,000)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,810,503	(10,777,742)	(183,901)	(11,404,166)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	289,344,117	276,284,688	(35,740,274)	133,485,082
จ่ายดอกเบี้ย	(23,714,128)	(22,085,538)	(7,942)	(140,296)
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ	54,525,474	(54,318,531)	128,050	(6,851,543)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	320,155,463	199,880,619	(35,620,166)	126,493,243
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	2,531,965	19,027,020	200,000	(3,901,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	12,000,000	-	614,680,000
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	(54,180,387)	(18,000,000)	(658,367,600)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	9	(1,000,000)	(1,560,847)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	10	-	-	(19,999,800)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(34,604,397)	(66,116,541)	(186,660)	(227,363)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,395,509)	(3,199,864)	-	(78,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	4,260,500	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,642,602	3,622,456	1,700,935	171,417
เงินปันผลรับ	-	-	37,897,018	16,249,982
ดอกเบี้ยรับ	4,362,180	417,736	8,370,808	11,612,919
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(64,643,546)	(61,549,540)	4,294,501	116,622,155

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	941,500,000	1,076,113,301	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(1,077,101,580)	(789,257,007)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	42,000,000	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(38,640,000)	(20,760,000)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	20,000,000	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	24,684,940	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	(27,184,940)	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(36,005,331)	(29,967,670)	(1,288,309)	(2,085,296)
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ	423	-	423	-
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(30,000,447)	(21,922,920)	(30,000,002)	(21,919,937)
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(4,041,114)	(18,999,454)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(202,288,049)	212,706,250	(31,287,888)	(24,005,233)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	53,223,868	351,037,329	(62,613,553)	219,110,165
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	472,603,543	121,566,214	320,426,587	101,316,422
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	525,827,411	472,603,543	257,813,034	320,426,587
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	525,827,411	472,611,336	257,813,034	320,426,587
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	(7,793)	-	-
	525,827,411	472,603,543	257,813,034	320,426,587
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	1,673,421	2,179,608	9,000	4,000
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	-	428,000	-	-
จำหน่ายที่ดินและอาคารเพื่อขายโดยยังไม่ได้รับชำระ	-	76,240,690	-	-
การได้มาซึ่งสิทธิการเช่าใช้สัญญาเช่า	51,278,464	57,847,482	-	5,031,404

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
7	สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
8	สินค้าคงเหลือ
9	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
10	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
12	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13	ค่าความนิยม
14	ลูกหนี้ค่าที่ดิน
15	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
16	ทุนเรือนหุ้น
17	สำรอง
18	ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
19	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
20	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
21	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
22	ภาษีเงินได้
23	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
24	เงินปันผล
25	เครื่องมือทางการเงิน
26	การบริหารจัดการทุน
27	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
28	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ ครอบครัวตรีวิธานวัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 35

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักดังต่อไปนี้

จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว	ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายแก๊สเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนส่ง
จำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส	ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
บริการขนส่ง	ได้แก่ ธุรกิจบริการขนส่งวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างทางบก
บริการรับเหมาก่อสร้าง	ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
บริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม	ได้แก่ ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
อื่นๆ	ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชทางเภสัชภัณฑ์

รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 10

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชีที่เปิดเผยได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุแต่ละข้อจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีการปรับปรุงแล้วและมูลค่าบัญชีรวมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุม ไม่เปลี่ยนแปลงรับรู้เป็นส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่าทุนอื่นในส่วนของผู้เจ้าของ

บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญสิ้นสุดลง

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการ ในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล กรณีที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วน ต้นทุนเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

(ค) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สำหรับยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ง) เครื่องมือทางการเงิน

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นๆ (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 3 (ฉ)) รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสาร เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกและภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสารนั้นบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลับ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน ได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่าบัญชีรวมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลับกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิที่ต่อเมื่อกฎบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

(ง.3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายผ่านกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำนวณ โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำเมื่อมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่นำลงทุน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากเกินกำหนดชำระตามที่ระบุในสัญญา มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญ มีการดำเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญของลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชำระภาระผูกพันให้กับกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เต็มจำนวน อีกทั้งกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิในการไล่เบียด เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรือ สินทรัพย์ทางการเงินค้างชำระเกินกว่า 90 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ

(ง.4) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการตัดจ่ายในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

(ง.5) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการตัดจ่ายด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการตัดจ่ายด้านเครดิตภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับราคาทุนตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ไม่มีการตัดจ่ายด้านเครดิตอีกต่อไป การคำนวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่นำมาเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

(ฉ) ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันหรือพิจารณาลูกหนี้แต่ละรายตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

(ช) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ ทั้งนี้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็น โดยประมาณในการขาย

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคาร	20 ปี
อาคารชุด	40 ปี

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(ณ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมและต้นทุนในการรีดโอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น ให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	10 ปี และ 20 ปี
ถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส	5 ถึง 20 ปี
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 ถึง 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี และ 10 ปี

(ญ) ค่าความนิยม

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อหักด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา

ค่าความนิยมวัดมูลค่าด้วยวิธีการราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน

(ฉ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่ารายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 ถึง 10 ปี
--------------------	-------------

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ในฐานะผู้เช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาแยกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรก ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทหรืออัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิที่ระบุในสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในฐานะผู้ให้เช่า

ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่จะได้รับตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ

ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษัทพิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิงไปให้ผู้เช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาที่ไม่เช่าเงื่อนไขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงานในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้อื่นในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ

(จ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ค) *ประมาณการหนี้สิน*

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันความเสียหาย และปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทพึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่จำเป็นในการดำเนินการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา หรือ ต้นทุนสุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินสัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน

(ค) *การวัดมูลค่ายุติธรรม*

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสียหายที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของการทำรายการ ทำให้เครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการทำรายการและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอดัดบัญชีซึ่งจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี่ยนลำดับชั้นหรือเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุดลง

(ค) **ทุนเรือนหุ้น**

หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ต) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

(1) การรับรู้รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัท คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดง สุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

รายได้จากการก่อสร้างและรายได้จากการให้บริการ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของ งานหรือเมื่อได้ให้บริการ ขั้นความสำเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธีการสำรวจงานที่ได้ทำแล้วหรืออัตราส่วน ของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นที่เหมาะสมของแต่ละสัญญา โดยเลือกวิธีที่ดี ที่สุดที่สะท้อนการดำเนินงานไปยังลูกค้า ซึ่งจะพิจารณาตามลักษณะของงานและข้อกำหนดตามสัญญา ต้นทุนที่ เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

(2) ยอดคงเหลือของสัญญา

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับ สิ่งตอบแทน สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับหักค่าเพื่อ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะถูกจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกลุ่ม บริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทน

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรู้ เมื่อกลุ่มบริษัทได้รับชำระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไม่ได้จากลูกค้า ก่อนที่กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ธ) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวสำหรับการรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ท) กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

(ค) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 9 และ 10

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายและให้บริการ	ราคาตลาด
ซื้อสินค้าและบริการ	ราคาตลาด
รายจ่ายค่าขนส่ง	ราคาตลาด
รายจ่ายค่าเช่า	ราคาตามสัญญา
รายได้เงินปันผล	ตามจำนวนประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย	อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างกัน
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
			(พันบาท)	
บริษัทย่อย				
รายได้จากการขายสินค้า	-	-	26	-
ซื้อสินค้าและบริการ	-	-	609	17,425
รายได้อื่น	-	-	8,133	9,671
รายได้เงินปันผล	-	-	29,950	37,897
รายจ่ายค่าเช่า	-	-	1,212	1,068
รายจ่ายค่าขนส่ง	-	-	19,591	20,044
ดอกเบี้ยรับ	-	-	7,241	7,309
ซื้อสินทรัพย์	-	-	9	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	284	808
บริษัทร่วม				
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ	9	101	-	-
ซื้อสินค้า	-	10	-	10
รายได้อื่น	208	91	-	-
ดอกเบี้ยรับ	3,595	-	-	-
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน (รวมค่าตอบแทนกรรมการ)	36,553	35,436	11,426	12,682
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,633	961	1,039	302
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	38,186	36,397	12,465	12,984
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
รายจ่ายค่าเช่า	60	60	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	-	256	-	-

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทร่วม	-	36	-	-
ลูกหนี้อื่น (รวมอยู่ในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)				
บริษัทย่อย	-	-	705	764
บริษัทร่วม	44	8	-	-
รวม	44	8	705	764
ดอกเบี้ยค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)				
บริษัทย่อย	-	-	2,257	2,700
บริษัทร่วม	880	-	-	-
รวม	880	-	2,257	2,700
เงินปันผลค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)				
บริษัทย่อย	-	-	29,950	37,897
ดอกเบี้ยค้างรับ (รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)				
บริษัทย่อย	-	-	2,145	2,127
ลูกหนี้ค่าที่ดิน				
บริษัทร่วม	76,241	76,241	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	2,408	2,181

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	อัตราดอกเบี้ย				งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม		กำไรจากอัตรา	31 ธันวาคม	
เงินให้กู้ยืม	2563	2564	2563	เพิ่มขึ้น	ลดลง	แลกเปลี่ยน	2564
	(ร้อยละต่อปี)			(พันบาท)			
บริษัทร่วม	-	5	18,320	54,181	(12,000)	203	60,704

	อัตราดอกเบี้ย				งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม		กำไรจากอัตรา	31 ธันวาคม	
เงินให้กู้ยืม	2563	2564	2563	เพิ่มขึ้น	ลดลง	แลกเปลี่ยน	2564
	(ร้อยละต่อปี)			(พันบาท)			
บริษัทย่อย	3	3	155,680	629,368	(614,680)	-	170,368
บริษัทร่วม	-	-	18,320	29,000	-	-	47,320
รวม			174,000	658,368	(614,680)	-	217,688

สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้ทำสัญญาบริการจัดการทั่วไปกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง ซึ่งบริษัทจะให้บริการในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือตลอดจนให้คำแนะนำสำหรับการประกอบธุรกิจ สัญญานี้มีกำหนดเวลา 1 ปี และต่ออายุออกไปครั้งละ 1 ปี จนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	589	599	3	6
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	262,211	142,965	352	1,095
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	222,395	228,935	216,893	219,266
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	40,632	100,112	40,565	100,060
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน				
งบแสดงฐานะการเงิน	525,827	472,611	257,813	320,427
เงินเบิกเกินบัญชีที่มีไว้เพื่อการบริหารเงินสด	-	(8)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน				
งบกระแสเงินสด	525,827	472,603	257,813	320,427

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0.10 ถึง 0.75 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.70 ต่อปี)

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	36	-
กิจการอื่นๆ		371,379	258,468	52,842
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	25	(3,075)	(10,678)	(2,338)
สุทธิ		368,304	247,826	50,504
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	44	8	705
กิจการอื่นๆ		731	600	36
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		17,421	14,034	980
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา		12,750	2,553	-
รายได้ค้างรับ - อื่นๆ		156	159	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	4	880	-	2,257
เงินปันผลค้างรับ	4	-	-	29,950
รวม		31,982	17,354	33,928
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		400,286	265,180	84,432

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
- เพิ่มขึ้น		4,275	4,787	1,661
- กลับรายการ		(11,878)	(1,402)	(4,794)
หนี้สูญ		8,199	84	-

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 25 (ข.1)

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยไม่มีลูกหนี้การค้าที่นำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (2563: 101.93 ล้านบาท)

7 สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และหนี้สินที่เกิดจากสัญญากับลูกค้านี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา				
มูลค่างานตามสัญญา	6,972,637	7,770,394	-	494,935
การรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน	4,009,837	4,458,463	-	494,935
หัก มูลค่างานบริการที่เรียกเก็บ	(3,375,060)	(3,934,372)	-	(494,935)
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	634,777	524,091	-	-
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา	97,154	54,192	-	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา				
มูลค่างานตามสัญญา	2,166,416	923,886	-	-
มูลค่างานที่เรียกเก็บ	1,277,983	446,984	-	-
หัก การรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน	(1,136,503)	(414,991)	-	-
	141,480	31,993	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	148,662	109,446	-	-
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	290,142	141,439	-	-

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทรับรู้ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นรายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการจำนวน 92.78 ล้านบาท (2563: 157.11 ล้านบาท)

รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นจำนวน 3,989.89 ล้านบาท (2563: 3,824.12 ล้านบาท) ซึ่งคาดว่าจะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2565 - 2566 (2563: 2564 - 2566)

8 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
			(พันบาท)	
สินค้าสำเร็จรูป - แก๊สปิโตรเลียม	13,616	11,071	13,654	11,135
สินค้าสำเร็จรูป - ถังแก๊สติดตั้งและ ชุดอุปกรณ์	8,081	8,078	-	-
สินค้าสำเร็จรูป - มินิบัส	9,459	9,459	-	-
งานระหว่างทำ - การติดตั้งระบบแก๊ส	5	122	-	-
งานระหว่างทำ - ทดสอบ	1,409	511	-	-
วัตถุดิบ	44,244	38,228	-	-
วัสดุสิ้นเปลือง	2,877	2,983	-	-
รวม	79,691	70,452	13,654	11,135
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า	(9,520)	(9,372)	-	-
สุทธิ	70,171	61,080	13,654	11,135

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ล้านบาท)			
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกรวมในบัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	393,291	588,846	394,399	495,823
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	361	1,174	-	-
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า	(213)	(778)	-	-
สุทธิ	393,439	589,242	394,399	495,823

ภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องสำรองแก๊สปิโตรเลียมไว้ที่อัตราร้อยละ 1 ของปริมาณการค้ำในแต่ละงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้สำรองแก๊สปิโตรเลียมไว้จำนวน 3.92 ล้านบาท ซึ่งแสดงภายใต้สินค้าสำเร็จรูปประเภทแก๊สปิโตรเลียมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563 : 4.16 ล้านบาท)

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทร่วม	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ	มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			ราคาทุน	มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)	ราคาทุน	เงินปันผลรับสำหรับปี
บริษัท เซอร์แมช จำกัด	47.5	47.5	1,419	1,225	-	-
บริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักร						
บริษัท ซอร์บ เอนจินีอริง จำกัด	47.5	47.5	1,104	2,036	-	-
จำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร						
บริษัท เอ็กซ์เซคท์ เรียวลอสเตท จำกัด	40.0	40.0	4,000	-	4,000	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย						
Yi Hao Motor Co., Ltd.	40.0	40.0	1,561	-	-	-
ผลิตและประกอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า						
บริษัท วัชพืช ไทย จำกัด	50.0	-	1,000	994	-	-
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชทางเภสัชภัณฑ์						
รวม			9,084	4,255	4,000	4,000

บริษัทร่วมทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเว้นบริษัท Yi Hao Motor Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไต้หวัน

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เป็นมูลค่าที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้รับความลงทุนในบริษัท วัชพืช ไทย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรภัณฑ์ โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวถือหุ้นร้อยละ 50 และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วัชพืช ไทย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 0.50 ล้านบาท ตามสัดส่วนเดิม เงินลงทุนดังกล่าวจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท ทาควิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วน		มูลค่า	มูลค่า	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลรับสำหรับปี	
		ความเป็นเจ้าของ	(ร้อยละ)			การตั้งค่า	ราคาทุน-สุทธิ		
บริษัท ทาควิน (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์และอุตสาหกรรมและบริการ	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
		99.99	99.99	50,000	50,000	-	-	8,000	22,000
บริษัท ราชนาพร กรุ๊ป จำกัด	รับเหมาก่อสร้าง	99.99	99.99	40,000	41,340	-	-	15,000	-
บริษัท ราชนาพร กรุ๊ป จำกัด	ตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม	99.99	99.99	15,000	15,643	-	-	6,000	6,000
บริษัท ทาควิน แอสเสท จำกัด	บริการขนส่งวัตถุดิบทรายและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	99.97	99.97	1,000	1,000	-	-	950	9,897
บริษัท ทาควิน เทรดดิ้ง จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์มอเตอร์ไซค์และรถยนต์ไฟฟ้า	99.70	99.70	100	99	-	-	-	-

บริษัท พาณิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	สัดส่วน	ลักษณะธุรกิจ	ความเป็นเจ้าของ	ทุนชำระแล้ว	ราคาทุน	การด้อยค่า (พันบาท)	ราคาทุนสุทธิ	เงินปันผลรับสำหรับปี
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัทย่อยทางอ้อม								
บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	36.64	36.64	140,000	140,000	-	-	-	-
บริษัท เจ เค อี ซี จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้าง	26.80	26.80	10,100	10,100	-	-	-	-
รวม			111,459	111,459	-	111,459	111,459	29,950
								37,897

บริษัทย่อยทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ในไตรมาส 2 ปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาทตามสัดส่วนเดิม

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

11 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

	บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย)	
	จำกัด (มหาชน)	
	2564	2563
	(พันบาท)	
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	63.36%	63.36%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,255,247	901,375
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	717,277	773,649
หนี้สินหมุนเวียน	(1,175,307)	(1,020,066)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(135,928)	(126,744)
สินทรัพย์สุทธิ	661,289	528,214
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	418,993	334,676
ตัดรายการระหว่างกัน	2,658	2,097
รวม	421,651	336,773
รายได้	2,194,697	2,233,065
กำไร	138,054	63,926
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,400	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	139,454	63,926
กำไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	87,471	40,504
ตัดรายการระหว่างกัน	560	907
รวม	88,031	41,411
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	88,358	40,504
ตัดรายการระหว่างกัน	561	907
รวม	88,919	41,411
เงินปันผลที่จ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,041	18,999

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2564	2563
	(พันบาท)	
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	315,005	(68,405)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(26,374)	(35,577)
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(168,590)	231,768
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	120,041	127,786

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน	สินทรัพย์สุทธิ		งบการเงินรวม		รวม
	การใช้ที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดิน	เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ	ยานพาหนะ	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	323,180	154,111	294,901	165,098	1,008,803
เพิ่มขึ้น	4,757	165	36,773	10,432	104,582
โอน	-	30,257	30,791	-	(61,048)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(290)	(609)	(2,415)	(6,465)	(9,779)
จัดประเภทใหม่	-	-	-	109	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ					
1 มกราคม 2564	327,647	183,924	360,050	169,174	1,103,606
เพิ่มขึ้น	9	392	66,003	12,167	85,376
โอน	-	3,939	5,333	1,193	(10,465)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(17,185)	(21,043)	(38,242)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	327,656	188,255	414,201	161,491	1,150,740
		58,849	288		

บริษัท ทาควิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม						
	สินทรัพย์สุทธิ การใช้ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	ถังบรรจุแก๊ส และ อุปกรณ์แก๊ส	เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	40,778	36,872	119,394	105,402	-	302,446
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,123	9,004	3,042	53,899	16,846	-	84,914
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย จัดประเภทใหม่	(290)	(31)	-	(1,546)	(3,243)	-	(5,110)
	-	-	(109)	-	109	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ							
1 มกราคม 2564	1,833	49,751	39,805	171,747	119,114	-	382,250
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,254	9,417	3,212	62,827	16,445	-	94,155
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(12)	(15,455)	(20,904)	-	(36,371)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	4,087	59,168	43,005	219,119	114,655	-	440,034

บริษัท ทรูเน็ท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	สินทรัพย์สุทธิ		งบการเงินรวม		
	การใช้ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง รวม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	318,730	134,173	148,972	31,042	3,948
สินทรัพย์สิทธิการใช้	7,084	-	39,331	19,018	-
	325,814	134,173	188,303	50,060	3,948
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	318,739	129,087	131,603	17,581	288
สินทรัพย์สิทธิการใช้	4,830	-	63,479	29,255	-
	323,569	129,087	195,082	46,836	288
					710,706

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน	สินทรัพย์ถาวร		งบการเงินเฉพาะกิจการ		รวม
	การใช้ที่ดิน	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องแต่งคิตติ้ง และเครื่องใช้สำนักงาน (พันบาท)	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	30,946	21,941	53,612	18,040	129,984
เพิ่มขึ้น	8	-	6	35	219
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(564)	-	(837)	(1,524)
จัดประเภทใหม่	-	-	(109)	109	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ	30,954	21,377	53,509	17,347	128,679
1 มกราคม 2564	9	-	-	-	191
เพิ่มขึ้น	-	-	(14)	(6,563)	(6,883)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	30,963	21,377	53,495	10,784	121,987
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					

บริษัท ทาควิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สินทรัพย์สุทธิ					
	การใช้ที่ดิน	อาคารและ	ถึงบรรจุภัณฑ์	เครื่องจักร เครื่องมือ	สินทรัพย์	
	ส่วนปรับปรุง	ส่วนปรับปรุง	และ	อุปกรณ์ เครื่องแต่ง	ระหว่างก่อสร้าง	
	ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	ติดตั้ง และ	และติดตั้ง	รวม
			แก่	เครื่องใช้สำนักงาน		
				(พันบาท)		
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	13,406	34,294	4,214	13,838	65,752
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	273	1,372	3,073	469	1,395	6,582
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(282)	-	(108)	(837)	(1,227)
จัดประเภทใหม่	-	-	(109)	-	109	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ						
1 มกราคม 2564	273	14,496	37,258	4,575	14,505	71,107
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	298	1,087	3,066	453	836	5,740
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(12)	(305)	(6,563)	(6,880)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	571	15,583	40,312	4,723	8,778	69,967

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
สินทรัพย์สุทธิ	ที่ดินและ	อาคารและ	สิ่งบรรจุภัณฑ์	เครื่องจักร เครื่องมือ		
การ ใช้ที่ดิน	ที่ดินและ	อาคารและ	สิ่งบรรจุภัณฑ์	เครื่องจักร เครื่องมือ		
ส่วนปรับปรุง	ส่วนปรับปรุง	ส่วนปรับปรุง	และ	อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง	สินทรัพย์	
ที่ดิน	อาคาร	อาคาร	อุปกรณ์และ	ติดตั้ง และ	ระหว่างก่อสร้าง	
			อุปกรณ์และ	เครื่องใช้สำนักงาน	และติดตั้ง	
			ติดตั้ง	(พันบาท)	รวม	
	26,487	6,881	16,251	917	32	50,568
	4,194	-	-	-	2,810	7,004
	30,681	6,881	16,251	917	2,842	57,572
	26,495	5,794	13,183	645	25	46,142
	3,897	-	-	-	1,981	5,878
	30,392	5,794	13,183	645	2,006	52,020
มูลค่าสุทธิทางบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท						
สินทรัพย์สิทธิการใช้						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท						
สินทรัพย์สิทธิการใช้						

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 128.14 ล้านบาท และ 9.86 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 111.97 ล้านบาท และ 15.68 ล้านบาท ตามลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้นำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 522.77 ล้านบาท และ 32.77 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 376.18 ล้านบาท และ 33.48 ล้านบาท ตามลำดับ) ไปค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทรัสต์รีซีท วงเงินหนังสือค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อประเภทสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คลังแก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจจำหน่ายแก๊สปิโตรเลียม ได้เกิดการด้อยค่าจำนวน 22.48 ล้านบาท (2563: 22.48 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เนื่องจากมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคำนวณจากมูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่าของหน่วยที่ก่อให้เกิดเงินสดของส่วนงานธุรกิจจำหน่ายแก๊สปิโตรเลียมทั้งหมด การคำนวณดังกล่าวใช้วิธีคิดลดประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต แผนการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงข้อมูลจากอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นการประมาณการที่ดีที่สุดของผู้บริหารในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน อัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณการคือ ร้อยละ 10.16 (2563: ร้อยละ 8.06) อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอาจจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าเผื่อการด้อยค่าในอนาคต คลังแก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจจำหน่ายแก๊สปิโตรเลียมมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 45.49 ล้านบาท (2563: 49.78 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ และยานพาหนะเป็นระยะเวลา 3 - 5 ปี โดยมีค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญา กลุ่มบริษัทได้รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่มีไว้เพื่อใช้งานเป็นจำนวนเงิน 51.28 ล้านบาท (2563: กลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่มีไว้เพื่อใช้งานเป็นจำนวนเงิน 57.85 ล้านบาท และ 5.03 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้				
- ที่ดิน	2,254	2,124	298	273
- อาคาร	-	-	-	282
- เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	11,336	6,045	-	-
- ยานพาหนะ	9,789	9,630	829	1,394
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	3,398	2,831	291	138
ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าระยะสั้น	212,194	108,073	26	52
ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ	1,079	5,624	353	29

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจำนวน 249.28 ล้านบาท และ 1.67 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 143.67 ล้านบาท และ 2.17 ล้านบาท ตามลำดับ)

13 ค่าความนิยม

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดมาจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายโดยการประมาณการคิดลดกระแสเงินสด การวัดมูลค่ายุติธรรมจัดประเภทเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

ข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแสดงในตารางต่อไป ผู้บริหารกำหนดข้อสมมติจากการประเมินแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้างอิงข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	9.49	8.36
อัตรากาเรือบโต	1.40	1.00
กำไรขั้นต้น (อัตรากว้างเฉลี่ย 10 ปีข้างหน้า)	11.39	9.10

อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราโดยประมาณหลังหักภาษีเงินได้ที่อ้างอิงอัตรากว้างเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของธุรกิจและความสามารถในการก่อหนี้สินที่ร้อยละ 3.58 โดยมีอัตราดอกเบี้ยตลาดที่ร้อยละ 4.47

ประมาณการกระแสเงินสดเป็นการประมาณการสำหรับ 10 ปีข้างหน้าและอัตรากาเรือบโตหลังจากนั้น เนื่องจากสะท้อนสภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอัตรากาเรือบโตกำหนดจากการประมาณการในระยะยาวของผู้บริหารเกี่ยวกับอัตรากาเรือบโตของกำไรขั้นต้นประจำปีที่สุดคล้องกับข้อสมมติที่ว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะสามารถทำได้

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีโดยประมาณจำนวน 305.35 ล้านบาท (2563: 245.69 ล้านบาท) ผู้บริหารได้พิจารณาว่ามีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่มีนัยสำคัญ 3 ข้อ ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่มีนัยสำคัญ 3 ข้อแยกต่างหากจากกัน ซึ่งทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่ากับมูลค่าตามบัญชี

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	16.35	15.69
อัตรากาเรือบโต	(3.53)	(5.41)
กำไรขั้นต้น	8.47	7.90

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

14 ลูกหนี้ค่าที่ดิน

ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาขายที่ดินและอาคารเพื่อขายที่รวมเป็นส่วนหนึ่งในสินค้าคงเหลือให้กับบริษัทร่วมแห่งหนึ่งเป็นเงิน 165 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับชำระค่าที่ดินและอาคารเพื่อขายเป็นเงินสดบางส่วน เป็นเงิน 89 ล้านบาท และส่วนที่เหลือได้มีการทำสัญญาผ่อนชำระเป็นเวลา 3 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.58 ต่อปี ที่ดินดังกล่าวได้จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้วในเดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้บริษัทร่วมดังกล่าวได้นำเช็คและจดจำนองที่ดินแปลงหนึ่งของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทร่วมมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการผ่อนชำระ ซึ่งส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทบันทึกลูกหนี้ค่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 76.24 ล้านบาท (2563: 76.24 ล้านบาท) และบันทึกรายได้รอการรับรู้จากการรอรับส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวนเงินรวม 14.24 ล้านบาท (2563: 14.24 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม					
	2564			2563		
	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ ไม่มี หลักประกัน	รวม	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ ไม่มี หลักประกัน	รวม
(พันบาท)						
เงินเบิกเกินบัญชี	-	-	-	8	-	8
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก						
สถาบันการเงิน	373,502	-	373,502	509,104	-	509,104
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก						
บุคคลอื่น	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก						
สถาบันการเงิน	126,300	-	126,300	122,940	-	122,940
หนี้สินตามสัญญาเช่า	61,121	15,767	76,888	47,208	13,490	60,698
รวมหนี้สินที่มีภาระ						
 ดอกเบี้ย	580,923	15,767	596,690	699,260	13,490	712,750

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2564			2563			
	ส่วนที่มี	ไม่มี	รวม	ส่วนที่มี	ไม่มี	รวม	
หลักประกัน	หลักประกัน	หลักประกัน		หลักประกัน			
	(พันบาท)						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,103	3,822	4,925	1,888	4,033	5,921	
รวมหนี้สินที่มีภาระ							
ดอกเบี้ย	<u>1,103</u>	<u>3,822</u>	<u>4,925</u>	<u>1,888</u>	<u>4,033</u>	<u>5,921</u>	
สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563		
		(พันบาท)					
เงินฝากสถาบันการเงิน		27,288	29,820	15,600	15,800		
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		3,820	4,287	-	-		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	522,774	376,181	32,772	33,483		
รวม		<u>553,882</u>	<u>410,288</u>	<u>48,372</u>	<u>49,283</u>		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 1,089.82 ล้านบาท และ 77.20 ล้านบาท ตามลำดับ (2563 : 528.60 ล้านบาท และ 77.20 ล้านบาท ตามลำดับ) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค้ำประกันโดยสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริษัท เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัทและบริษัท และมีกรรมกรร่วมค้ำประกัน

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับจดหมายให้ความยินยอมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเรื่องการผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1.2:1 เท่า และการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกิน 2:1 เท่าของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามลำดับ

ในเดือนเมษายน 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวได้แก้ไขสัญญาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยพักการชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 6 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน 2563 โดยงวดสุดท้ายของการชำระคืนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แทนเดือนกันยายน 2566

16 ทุนเรือนหุ้น

มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2564		2563		
	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (พันหุ้น / พันบาท)	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	1,200,000	600,000	1,200,000	600,000
ลดหุ้น	0.5	(400,000)	(200,000)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	<u>800,000</u>	<u>400,000</u>	<u>1,200,000</u>	<u>600,000</u>
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	<u>800,000</u>	<u>400,000</u>	<u>800,000</u>	<u>400,000</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	<u>800,000</u>	<u>400,000</u>	<u>800,000</u>	<u>400,000</u>

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับชำระจำนวน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

17 สํารอง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

18 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

(ก) ส่วนงานดำเนินงาน

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมี 6 ส่วนงานที่รายงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัทที่มีสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงานจำหน่ายแก๊สปิโตรเลียม ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายแก๊สเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง
- ส่วนงานจำหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตั้งระบบแก๊ส ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
- ส่วนงานบริการขนส่ง ได้แก่ ธุรกิจบริการขนส่งวัสดุอันตรายและวัสดุก่อสร้างทางบก
- ส่วนงานบริการรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- ส่วนงานบริการตรวจสอบความปลอดภัย ได้แก่ ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
- ส่วนงานอื่นๆ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และและธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชทางเภสัชภัณฑ์

ผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้การกำหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ

(ข) ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

(ค) ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้า 3 รายจากส่วนงานบริการรับเหมาก่อสร้าง ของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 2,147.98 ล้านบาท สำหรับปี 2564 (2563: 1,739.92 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม													
	ส่วนงานจำหน่าย อุปกรณ์และบริการ ติดตั้งระบบแก๊ส	ส่วนงานจำหน่ายแก๊ส ปิโตรเลียม	ส่วนงานจำหน่าย อุปกรณ์และบริการ ติดตั้งระบบแก๊ส	ส่วนงานบริการขนส่ง	ส่วนงานบริการ รับหมวกก่อสร้าง	ส่วนงานบริการ ตรวจสอบ ความปลอดภัย	ส่วนงานอื่นๆ รวม							
31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563		
(พันบาท)														
ข้อมูลตามส่วนงาน														
ดำเนินงาน														
รายได้รวม	409,922	509,917	2,240	5,138	37,130	41,473	2,198,044	2,339,893	122,949	122,612	-	198,691	2,770,285	3,217,724
รายได้ระหว่างส่วนงาน	(26)	-	(726)	(1,433)	(24,301)	(23,878)	(468)	(13,354)	(15,559)	(21,245)	-	(79,476)	(41,080)	(139,386)
รายได้จากลูกค้าภายนอก	409,896	509,917	1,514	3,705	12,829	17,595	2,197,576	2,326,539	107,390	101,367	-	119,215	2,729,205	3,078,338
จังหวะเวลาในการ รับรู้รายได้														
ในเวลาใดเวลาหนึ่ง	409,896	509,917	1,514	3,705	-	-	-	-	-	-	-	119,215	411,410	632,837
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	-	-	-	-	12,829	17,595	2,197,576	2,326,539	107,390	101,367	-	-	2,317,795	2,445,501
รวมรายได้	409,896	509,917	1,514	3,705	12,829	17,595	2,197,576	2,326,539	107,390	101,367	-	119,215	2,729,205	3,078,338

ถ้าไร (ขาดทุน) ตามส่วน

งานก่อนหักภาษีเงินได้

(7,444) (11,884) (218) (2,433) 3,591 2,097 177,210 86,573 15,910 1,128 4,531 19,783 193,580 95,264

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ส่วนงานจำหน่ายแก๊ส		งบการเงินเฉพาะกิจการ		รวม	
	ปิโตรเลียม		ส่วนงานบริการ	รับเหมาก่อสร้าง		
			(พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่						
31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563	2564	2563
ระยะเวลาในการ						
รับรู้รายได้						
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	409,922	509,917	-	-	409,922	509,917
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	-	-	-	103,404	-	103,404
รวมรายได้	409,922	509,917	-	103,404	409,922	613,321

19 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัท ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ โอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวน	:	399,999,874 หน่วย
สัดส่วนเสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	หน่วยละ 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.12 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	1.79 บาท ต่อหุ้น
วันกำหนดการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ	:	วันที่ 28 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 บริษัทดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากจ่ายเงินปันผลเกินที่กำหนดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 211 หน่วย ซึ่งแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 236 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.79 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 400,000,118 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 800,000,236 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มกราคม 2564

20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
				(พันบาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าแรง	765,405	1,100,151	20,834	22,696
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	3,426	3,356	412	414
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	1,971	1,760	240	282
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	18,278	40,282	733	1,858
รวม	789,080	1,145,549	22,219	25,250

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)			
ต้นทุนขายค่าแก๊ส		369,576	465,287	369,576	465,287
ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง		529,812	465,774	-	-
ต้นทุนผู้รับเหมาก่อสร้าง		319,559	313,595	-	92,383
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		97,099	87,472	6,147	6,877
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	20	789,080	1,145,549	22,219	25,250
ค่าขนส่งแก๊ส		21,609	24,569	23,844	29,154
ค่าบริการผ่านคลัง		979	1,382	979	1,382
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	12	213,273	113,697	379	81

22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	40,816	23,674	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	1,582	(2,076)	1,357	179
รวมภาษีเงินได้	42,398	21,598	1,357	179

บริษัท ทาควิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ภาษีเงินได้	งบการเงินรวม					
	2564			2563		
	ก่อน ภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อน ภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
กำไรจากการประมาณตาม						
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,750	(350)	1,400	-	-	-
รวม	1,750	(350)	1,400	-	-	-

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		193,580		95,264
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	38,716	20.00	19,053
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(6,884)		(9,777)
รายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้		642		2,431
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		2,848		741
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		(295)		(83)
ผลขาดทุนที่ไม่รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		1,783		249
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากรายการระหว่างกัน		6,230		13,935
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ได้รับรู้		(377)		(4,951)
ภาษีงวดก่อนๆที่บันทึกสูงไป		(265)		-
รวม	21.90	42,398	22.67	21,598

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2564		2563	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		22,242		32,236
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	4,448	20.00	6,447
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(6,100)		(7,579)
รายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้		613		887
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		934		203
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		-		(15)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		1,698		236
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ได้รับรู้		(236)		-
รวม	6.10	1,357	0.56	179

งบการเงินรวม

บันทึกเป็น

(รายจ่าย) / รายได้ใน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันที่	กำไรหรือ ขาดทุน		ณ วันที่
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
		(พันบาท)		

2564

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การค้า	2,136	(1,521)	-	615
สินค้าคงเหลือ	1,875	29	-	1,904
ประมาณการหนี้สินอื่นๆ	1,606	(10)	-	1,596
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2,909	(694)	(350)	1,865
รวม	8,526	(2,196)	(350)	5,980

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม			
	บันทึกเป็น			
	(รายจ่าย) / รายได้ใน			
ณ วันที่	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ณ วันที่	
1 มกราคม	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม	
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(842)	614	-	(228)
รวม	(842)	614	-	(228)
สุทธิ	7,684	(1,582)	(350)	5,752

	งบการเงินรวม			
	บันทึกเป็น			
	(รายจ่าย) / รายได้ใน			
ณ วันที่	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ณ วันที่	
1 มกราคม	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม	
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
2563				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า	1,459	677	-	2,136
สินค้าคงเหลือ	1,795	80	-	1,875
ประมาณการหนี้สินอื่นๆ	70	1,536	-	1,606
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3,282	(373)	-	2,909
รวม	6,606	1,920	-	8,526
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(998)	156	-	(842)
รวม	(998)	156	-	(842)
สุทธิ	5,608	2,076	-	7,684

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ณ วันที่	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันที่
		บันทึกเป็น		
		(รายจ่าย) / รายได้ใน		
	1 มกราคม	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	31 ธันวาคม
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
2564				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า	1,094	(627)	-	467
ประมาณการหนี้สินอื่นๆ	436	(403)	-	33
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	955	(808)	-	147
รวม	2,485	(1,838)	-	647
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(496)	481	-	(15)
รวม	(496)	481	-	(15)
สุทธิ	1,989	(1,357)	-	632

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	บันทึกเป็น			
	(รายจ่าย) / รายได้ใน			
ณ วันที่	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน		
		ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	
		(พันบาท)		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1 มกราคม			
2563				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า	1,029	65	-	1,094
ประมาณการหนี้สินอื่นๆ	67	369	-	436
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,767	(812)	-	955
รวม	2,863	(378)	-	2,485
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(695)	199	-	(496)
รวม	(695)	199	-	(496)
สุทธิ	2,168	(179)	-	1,989
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ยอดขาดทุนยกไป	1,828	523	1,622	236

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2568 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

23 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท / พันหุ้น)			
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริษัท	63,151	32,256	20,885	32,057
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	800,000	800,000	800,000	800,000
กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	0.08	0.04	0.03	0.04

24 เงินปันผล

เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้น มีดังนี้

	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย	อัตราต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ปี 2564				
เงินปันผลประจำปี 2563	27 เมษายน 2564	25 พฤษภาคม 2564	0.0375	30.00
ปี 2563				
เงินปันผลระหว่างกาล	6 เมษายน 2563	5 พฤษภาคม 2563	0.0274	21.92

25 เครื่องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงผลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินรวม			
		มูลค่ายุติธรรม			รวม
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
		(พันบาท)			
31 ธันวาคม 2564					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	126,300	-	-	125,846	125,846
31 ธันวาคม 2563					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	122,940	-	-	123,635	123,635

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินข้างต้นแสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนงานบริการรับเหมาก่อสร้าง

เทคนิคการประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ประเภท

เทคนิคการประเมินมูลค่า

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสด ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อัตราตลาด

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทที่มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข.1.1) ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตัวของรายได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 18

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละราย ก่อนที่กลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขทางการค้า

กลุ่มบริษัทจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 7 วันถึง 60 วัน และมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกหนี้แต่ละรายและกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน และสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 6 และ 7

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

		งบการเงินรวม						
		ลูกหนี้การค้า						
		เกินกำหนดชำระ						
ณ วันที่	สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	ยังไม่ครบกำหนดชำระ	อายุ				ลูกหนี้การค้าที่ตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจำนวน	รวม
			น้อยกว่า 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	มากกว่า 12 เดือน		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		(ร้อยละ)						
อัตราขาดทุนถัวเฉลี่ย	-	0.05	6.12	18.81	8.92	-	100.00	
		(พันบาท)						
มูลค่ารวมตามบัญชี	634,777	330,114	39,078	1,547	471	-	169	371,379
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(180)	(2,393)	(291)	(42)	-	(169)	(3,075)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		(ร้อยละ)						
อัตราขาดทุนถัวเฉลี่ย	-	0.10	2.20	15.10	90.38	-	100.00	
		(พันบาท)						
มูลค่ารวมตามบัญชี	524,091	201,816	42,683	5,200	551	-	8,254	258,504
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(200)	(941)	(785)	(498)	-	(8,254)	(10,678)

บริษัท ทาตุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		ลูกหนี้การค้า							
		เกินกำหนดชำระ							
	สินทรัพย์ที่	ยังไม่ครบ					ลูกหนี้การค้า		
	เกิดจาก	กำหนด	น้อยกว่า	3 - 6	6 - 12	มากกว่า	ที่ตั้งค่าเพื่อผล		
	สัญญา	ชำระ	3 เดือน	เดือน	เดือน	12 เดือน	ขาดทุนด้าน		
							เครดิตที่คาด		
							ว่าจะเกิดขึ้น		
							เต็มจำนวน	รวม	
ณ วันที่									
31 ธันวาคม 2564									
(ร้อยละ)									
อัตรขาดทุน									
ถัวเฉลี่ย	-	0.33	12.92	45.31	-	-	-		
(พันบาท)									
มูลค่ารวม									
ตามบัญชี	-	35,969	16,745	128	-	-	-	52,842	
ค่าเพื่อผลขาดทุน									
ด้านเครดิตที่									
คาดว่าจะ									
เกิดขึ้น	-	(117)	(2,163)	(58)	-	-	-	(2,338)	
ณ วันที่									
31 ธันวาคม 2563									
(ร้อยละ)									
อัตรขาดทุน									
ถัวเฉลี่ย	-	0.79	2.17	56.80	-	-	100.00		
(พันบาท)									
มูลค่ารวม									
ตามบัญชี	-	18,571	18,676	125	-	-	4,847	42,219	
ค่าเพื่อผลขาดทุน									
ด้านเครดิตที่									
คาดว่าจะ									
เกิดขึ้น	-	(147)	(406)	(71)	-	-	(4,847)	(5,471)	

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำกัดเนื่องจาก คู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

(ข.1.3) การค้ำประกัน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้การค้ำประกันทางการเงินแก่หนี้สินของบริษัทย่อยเท่านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารสำหรับบริษัทย่อยหลายแห่ง (ดูหมายเหตุ ข้อ 15)

(ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด โดยการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงานโดยแสดงจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลับตามสัญญา

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม					รวม
	มูลค่าตามบัญชี	ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	กระแสเงินสดตามสัญญา			
			มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
			(พันบาท)			
2564						
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้						
หมุนเวียนอื่น	400,533	400,533	-	-	-	400,533
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	499,802	417,813	89,320	-	-	507,133
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	20,000	20,234	-	-	-	20,234
หนี้สินตามสัญญาเช่า	76,888	38,822	24,715	15,347	3,471	82,355
	997,223	877,402	114,035	15,347	3,471	1,010,255
2563						
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชี	8	8	-	-	-	8
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้						
หมุนเวียนอื่น	277,024	277,024	-	-	-	277,024
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	632,044	555,577	41,752	47,081	-	644,410
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	20,000	20,284	-	-	-	20,284
หนี้สินตามสัญญาเช่า	60,698	26,741	24,752	11,654	3,905	67,052
	989,774	879,634	66,504	58,735	3,905	1,008,778

บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี			รวม
			แต่ไม่เกิน 2 ปี	แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
(พันบาท)						
2564						
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้						
หมุนเวียนอื่น	25,476	25,476	-	-	-	25,476
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4,925	1,288	719	1,302	3,471	6,780
	<u>30,401</u>	<u>26,764</u>	<u>719</u>	<u>1,302</u>	<u>3,471</u>	<u>32,256</u>
2563						
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้						
หมุนเวียนอื่น	24,787	24,787	-	-	-	24,787
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,921	1,288	1,288	1,587	3,905	8,068
	<u>30,708</u>	<u>26,075</u>	<u>1,288</u>	<u>1,587</u>	<u>3,905</u>	<u>32,855</u>

(ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากธุรกิจปกติซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อัตราแลกเปลี่ยน และจากภาระผูกพันตามสัญญาที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อค้า

(ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอย่างไรก็ตาม การซื้อดังกล่าวไม่มีสาระสำคัญในระหว่างปี ดังนั้นกลุ่มบริษัทไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลักเพื่อป้องกันความเสี่ยงในหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัท ทาควิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข.3.2) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่				
สินทรัพย์ทางการเงิน	136,944	94,561	217,688	174,000
หนี้สินทางการเงิน	514,470	593,330	4,925	5,921
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร				
หนี้สินทางการเงิน	82,220	119,420	-	-

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

กลุ่มบริษัทไม่บันทึกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่มีการกำหนดอนุพันธ์ (สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงตามการบัญชีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่รายงานไม่ส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่องมือที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ซึ่งเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยตั้งอยู่บนข้อสมมติที่ว่าตัวแปรอื่น โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที่

บริษัท ทาควนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน	งบการเงินรวม	
	อัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 1%	อัตราดอกเบี้ย ลดลง 1%
	(พันบาท)	
2564		
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร	(939)	939
2563		
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร	(1,035)	1,035

26 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้ และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

27 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,411	275	-	-
ภาระผูกพันอื่นๆ				
คำสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,362	9,556	-	-
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	1,212,086	1,283,582	54,000	103,493
รวม	1,213,448	1,293,138	54,000	103,493

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

28 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างทำของจากบริษัทแห่งหนึ่ง (“โจทก์”) เป็นจำนวนเงิน 18.31 ล้านบาท โดยได้รับหมายเรียกจากศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และบริษัทย่อยได้ยื่นคำให้การพร้อมการฟ้องแย้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 โดยได้ฟ้องร้องค่าเสียหายจากโจทก์ ในข้อหาผิดสัญญาจ้างทำให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17.1 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เห็นว่า โจทก์และบริษัทย่อยต่างสมควร Joyยกเลิกสัญญาจ้างต่อกัน โดยปริยายนับแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 โดยบริษัทย่อยต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าจ้างแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 และ โจทก์ต้องคืนค่าจ้างล่วงหน้าแก่บริษัทย่อย คงเหลือเงินที่บริษัทย่อยจะต้องชำระแก่โจทก์รวมเป็นเงิน 3.12 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทย่อยจึงบันทึกประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนเงินตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โดยผลการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 พิจารณาเห็นพ้องกับศาลชั้นต้นว่า โจทก์และบริษัทย่อยต่างสมควร Joyยกเลิกสัญญาจ้างต่อกันโดยปริยายซึ่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถเรียกค่าเสียหายจากกันได้ และ โจทก์ต้องคืนค่าจ้างล่วงหน้าหักด้วยมูลค่างานที่บริษัทย่อยต้องจ่ายให้โจทก์คงเหลือเงินที่ต้องจ่ายคืนบริษัทย่อยจำนวน 2.57 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่บริษัทย่อย ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปีแต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างดำเนินการบังคับคดีกับโจทก์ ต่อศาลบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม โจทก์ได้ยื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นฎีกาและศาลฎีกาได้อนุมัติให้โจทก์ยื่นฎีกาได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้นบริษัทย่อยจึงยังคงการบันทึกประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนเงินตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไว้คงเดิม

29 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 800,000,236 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท

เงินปันผลดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในเดือนเมษายน 2565